



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 21 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,175 ราย ติดเชื้อสะสม 221,306 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,030 ราย หายป่วยสะสม 185,789 ราย ยังรักษาอยู่ 33,859 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 1,658 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 179,530,569 ราย เสียชีวิต 3,888,060 ราย รักษาหาย 164,155,931 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **สหรัฐฯ** ประกาศขยายระยะเวลาปิดพรมแดนติดแคนาดาและเม็กซิโกจนถึง 21 ก.ค. **ออสเตรเลีย** เร่งหาวัคซีนเพิ่มเนื่องจากสถิติการฉีดวัคซีนล่าช้า **เกาหลีใต้** เริ่มใช้แนวทางการเว้นระยะห่างแบบใหม่ตั้งแต่ ก.ค. เป็นต้นไป **อินเดีย** โรคระบาดในผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อลดต่อเนื่อง เริ่มฉีดวัคซีนฟรีให้ทุกกลุ่ม **ฮ่องกง** เตรียมลดเวลากักตัวผู้ที่เดินทางจากสิงคโปร์-สหรัฐฯ เหลือ 7 วัน **เวียดนาม** รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน **อินโดนีเซีย** อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคในกรณีฉุกเฉิน

ประเด็นสำคัญ

1. เร่งวิจัยรากลักษณะการระบาดหลังติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot, bangkokbiznews, infoquest

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ และกล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการสกัดส่วนรากลักษณะการระบาดไปศึกษาพบว่าอาจจะมีผลในการช่วยรักษาเนื้อเยื่อของปอด ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยโควิด 19 ที่หายแล้วพบเนื้อเยื่อปอดถูกทำลาย ดังนั้นหากศึกษาวิจัยสำเร็จจะเป็นประโยชน์อย่างมากในวงการแพทย์

2. ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาและเดินทางข้ามจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-จ.สุพรรณบุรี ชายอายุ 56 ปี ติดเชื้อโควิดจากครอบครัวแต่ปฏิเสธการรักษา และเดินทางไป จ.สมุทรสาคร เพื่อทำธุระส่วนตัว ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี สั่งการให้นายอำเภออุ้มทองแจ้งความดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งของ กกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, sanook, js100

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. กล่าวถึงกรณี บ.เอกชนขอสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 ผ่าน ศบค.มท. ว่า ปลัด มท. ส่งโทรสารไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจึงไม่ใช่ความลับ ส่วนกรณี จ.สมุทรสาคร ขอรับวัคซีนเพิ่ม แต่ละพื้นที่ได้รับวัคซีนตามสูตรการกระจายวัคซีนของ ศบค. ซึ่งเดือนมิ.ย. คาดว่าจะได้รับวัคซีนรวม 8.5 ล้านโดส จากเดิม 6 ล้านโดส สำหรับการให้วัคซีนซิโนแวคเข็ม 3 ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวิชาการที่มีการพิจารณาและรายงานทุกสัปดาห์ โดยมีการศึกษาถึงขั้นว่าจะฉีดให้เหมือนกันหรือต่างยี่ห้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, sanook, js100, INN, mcot) ทีวีช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN, ไทยรัฐทีวี

-รมว.สธ. กล่าวภายหลังรับมอบห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3 จากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 38 ล้านบาท ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีนแอสตราฯ ให้ไทย แต่ยังไม่ระบุจำนวน จะมีการลงนาม 24 มิ.ย.นี้ คาดว่าวัคซีนจะมาถึงไทยช่วงเดือน ก.ค. และจะนำมาฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 1 ทันที

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า วัคซีนที่ญี่ปุ่นบริจาคเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนความกังวลประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคที่อาจไม่สร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอและต้องฉีดเพิ่มถึง 3 เข็มโดยเร็ว และไทยยังมีการสั่งซื้อเพิ่มอีก 28 ล้านโดส ยืนยันวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนมีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และอย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี ปลัด มท. ลงนามในหนังสือสนับสนุนการจัดหาวัคซีนตามคำขอของ บ.ไทยเบฟฯ เพื่อฉีดให้กับพนักงานและครอบครัวและได้ยกเลิกในภายหลัง ว่า ได้ออกหนังสือแก้ไขแล้ว ยืนยันว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ใคร

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ชี้แจงกรณีการขอฉีดวัคซีนแบบหมู่คณะของบริษัทเอกชนผ่าน มท. ว่า สามารถทำได้เพื่อประโยชน์ในการฉีดวัคซีนแบบหมู่ ที่ผ่านมามหาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอขอผ่านทาง มท. และ สธ. อย่างต่อเนื่อง โดยศบค.ได้กำกับเงื่อนไขเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ไม่ใช่เสนอก่อนจะได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อน

4.เชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, mcof, TNN, bangkokinsight, amarintv

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่า สายพันธุ์อังกฤษยังไม่หลบหลีกประสิทธิภาพของวัคซีนมากนัก สายพันธุ์แอฟริกาใต้หลบหลีกได้มากแต่กระจายโรคได้น้อยกว่า ขณะนี้ในไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษ แต่อากาศคาดจะมีสายพันธุ์อินเดียเพิ่มขึ้นและมาแทนที่ การรับวัคซีนแอสตรา เซ็ม 2 เร็วขึ้นจะมีประโยชน์ในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้า ส่วนวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันตามที่ได้น้อยกว่าจะต้องใช้การกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

5.ฉีดแอสตราฯ ห่าง 16 สัปดาห์ ประสิทธิภาพลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับการนัดฉีดแอสตราฯ ห่างกัน 16 สัปดาห์ ตามนโยบายของปลัด สธ. เพราะมีข้อมูลจากอังกฤษว่าหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 3-12 สัปดาห์ ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดสูงถึง 76% แต่หลัง 12 สัปดาห์ประสิทธิภาพจะลดลงถ้าไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ประสิทธิภาพการป้องกันโรคที่ 16 สัปดาห์เหลือแค่ 25% แนะนำควรบริหารจัดการให้ได้รับเข็มสองใน 12 สัปดาห์ให้หมด

6.คลัสเตอร์ใหม่และการระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, innnews, bangkokbiznews, thansettakij, posttoday, springnews

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย คลัสเตอร์ชุมชนมาร์กัส จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อสะสม 402 ราย แพร่กระจาย 12 จังหวัด สธ.กำลังเร่งหาข้อสรุปเชื้อกลายพันธุ์ในจังหวัดภาคใต้คาดว่าจะได้ผลสรุปในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ มีรายงานพบคลัสเตอร์ใหม่หลายพื้นที่ ได้แก่ **สมุทรปราการ** คอนโดมีเนียม ต.บางเมือง อ.เมือง 11 ราย เขตอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง 38 ราย บริษัทระบบน้ำการเกษตร อ.พระสมุทรเจดีย์ 20 ราย **สมุทรสาคร** โรงงานสิ่งทอ อ.เมือง 6 ราย **นนทบุรี** บริษัทก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 40 ราย **สระบุรี** โรงเรียนตำรวจ อ.เมือง 16 ราย **ระยอง** ฟาร์มเห็ด อ.แกลง 11 ราย **ฉะเชิงเทรา** บริษัทเชื่อมโลหะ อ.แปลงยาว 8 ราย **กทม.** คลัสเตอร์ใหม่โรงงานลูกชิ้น เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริเวณวงเวียน 22 ผู้ติดเชื้อ 26 ราย **สุรินทร์** เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงติดเชื้อ 3 ราย **กระบี่** ติดเชื้อจากคลัสเตอร์มาร์กัสยะลา 19 ราย สังกัดศูนย์เรียนรู้อิสลาม อ.คลองลึก ขณะนี้ สธ.คลองท่อมให้ปิดบ่อน้ำพุร้อนเค็มหลังพบผู้ป่วยไปเที่ยว พร้อมเร่งค้นหาเชิงรุก

7.ใช้สมุนไพรรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360

-นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ หมอเนเจอร์ ยืนหลักฐานการใช้สมุนไพรรักษาโควิด 19 จนหาย พร้อมกับวิดีโอ สัมภาษณ์ผู้ป่วยที่รักษาหาย เป็นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุด หลังจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมกับก.สาธารณสุข ฐานละเลยต่อหน้าที่ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย และรับรองสูตรตำรับยาสมุนไพรรักษา ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เมื่อ 28 ธ.ค. 2563 ให้พิจารณาค่าของจดทะเบียนสิทธิและแจ้งผลภายใน 30 วัน ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ายาสมุนไพรรักษาโควิดนอกจากจะรักษาโรคหัวใจ ปอด ตับ ไต เบาหวาน แผลเน่า ภูมิแพ้ หวัด และยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจรวมถึงโควิดได้ด้วย

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, sanook, js100, TNN, mcof, INN) ทวีตช่อง 5, 7, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เบตาในกลุ่มนักเรียนศูนย์มาร์กัส จ.ยะลา และกระจายไปใน 12 จังหวัดภาคใต้ ว่า ได้สั่งการให้เข้มมาตรการการควบคุมโรค ยืนยันระบบสาธารณสุขสามารถตรวจจับได้ แต่หากเป็นการลักลอบเข้ามาต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง ทั้งนี้ สายพันธุ์เบตาต้องมีการกักตัว 21 วันหรือ 1 เดือน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย โรงเรียนดังกล่าวพบทั้งโควิดสายพันธุ์เบตาและอัลฟา อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนสายพันธุ์ และการรับเชื้อสายพันธุ์เบตามาจากที่ใด กระจายไปในจังหวัดไหนบ้าง ซึ่งสายพันธุ์เบตาแม้จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงแต่สามารถแพร่กระจายได้น้อยกว่าสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีนักเรียนประจำที่ภาคใต้ขอให้จังหวัดเป็นผู้ให้รายละเอียด แต่ได้กำชับให้ทำความเข้าใจในพื้นที่ว่าเมื่อพบผู้ติดเชื้อไม่ใช่แค่ปิดโรงเรียน สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ คล้ายกับมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซิล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, INN

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ได้ปรับแนวทางรับผู้ป่วยของรพ.บุษราคัม จากเดิมดูแลผู้ป่วยในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ขยายบริการในผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียงทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และเนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขยายสัญญาเช่าเมืองทองธานีจาก 30 มิ.ย. 2564 ต่อไปจนถึง 31 ส.ค. 2564 ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการและนพ.สสจ.เขตฯ 3, 4, 5, และ 6 ประสานรพ.บุษราคัมในการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ประเด็นข่าว

และภาระงานของจังหวัดในการเปิดรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ว่า หลักการคือการจัดสรรเป็นกลุ่มให้ได้ปริมาณเพียงพอ โดยกลุ่มการศึกษา กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ตกหล่น เช่น คลินิกเอกชน และกลุ่มองค์กรการกุศล ที่ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาส เป็น 3 กลุ่มแรกที่ทำให้ความสำคัญลำดับต้นและพิจารณาจัดสรรให้ตามที่ขอ ส่วนกลุ่มธุรกิจบริโภค กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที รวมถึงกลุ่มย่อยอื่น ช่วงแรกอาจยังจัดสรรให้ได้ไม่มาก หลักการจัดสรรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ และเกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ยอดจองทั้งหมดกว่า 4.8 ล้านโดส ซึ่งปิดรับจองไปแล้วนั้น คาดว่าจะจัดสรรให้ได้ทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, mcot, nationtv, pptvhd36

-นพ.สุกิจ อัดโทปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจคัดกรองโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มภายในรัฐสภา ว่า พบการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 รายจากกลุ่มแม่บ้านเก็บจาน ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 3 วัน พร้อมให้ผู้ประกอบการไปตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยว และกีฬา เตรียมเสนอ ครม. เรื่องเปิด จ.ภูเก็ต วันที่ 1 ก.ค. เพื่อรับนักท่องเที่ยว และเปิด เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เผย พร้อมเปิดเกาะสมุย 15 ก.ค. มั่นใจในมาตรการป้องกัน การคัดกรอง และแผนปฏิบัติการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง มีมาตรการควบคุมสถานประกอบการ ใช้สถานที่โรงแรมที่เป็น ALSQ ในช่วง 7 วันแรก และในช่วง 7 วันหลังใช้โรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA หรือสมุยพลัส ที่พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 70%

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนุญาตปลูกกับ ออย. ได้แก่ หางกระรอกภูพานเอสที 1 หางเสือสกลนครทีที 1 ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และ ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อการศึกษาวิจัยและใช้เป็นต้นแบบ โดยจะนำพันธุ์ที่ได้ไปขยายให้กับเครือข่ายที่ทำการวิจัยร่วมกัน ได้แก่ ม.ราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาเขตสกลนคร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เพื่อเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทยทั้ง 4 สายพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค. 2564 พร้อมเร่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษานำสารสกัดรากกัญชา รักษาเนื้อเยื่อปอดผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งให้ ออย.-กรมการแพทย์แผนไทยฯ หาช่องทางตอบแทนวิสาหกิจชุมชนที่นำช่อดอกมาคืนรัฐ

โรคลมร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, Chiangmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย สภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง รวมถึงกลุ่มเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุ เสี่ยงป่วยโรคลมร้อน (Heat Stroke) ได้ง่าย เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น สูญเสียน้ำและเกลือแร่ ไม่สามารถปรับตัว/ควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานผิดปกติ มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ เหงื่อไม่ออก อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส จนถึงขั้นช็อกเกร็งจนหมดสติ หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ หากต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรสวมหมวกปีกกว้าง กางร่ม สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ที่ระบายความร้อนได้ดี ดื่มน้ำสะอาดให้มากกว่าปกติโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ 10-12 แก้ว/วัน สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้รีบนำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทสะดวก นอนราบยกเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้นสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้น คลายชุดชั้นใน ใช้ผ้าชุบน้ำเย็น/น้ำแข็งประคบตามขอกคอ หน้าผาก รักแร้ ขาหนีบ ร่วมกับใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อน ลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำลง และรีบนำส่งรพ.โดยเร็ว

การดูแลพระภิกษุให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, Chiangmainews, thailandplus, thejournalistclub, acnews, bangkoktoday, mcot, js100, mthai)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย พบพระสงฆ์เข้ารับการรักษาอาการอาหารจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดมีสาเหตุ

ประเด็นข่าว

หลักมาจากภัตตาคารเพลที่พุทธศาสนิกชนถวายไม่ถูกหลักโภชนาการ รสชาติ หวาน มัน เค็มสูง ประกอบกับสภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย อาการที่พบส่วนใหญ่ คือ กระจายน้ำป่อย ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ/ทางผิวหนัง แผลหายช้า เป็นต้น ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด จำกัดปริมาณการฉันภัตตาคารรสหวาน น้ำปಾನะที่มีน้ำตาลสูง ทั้งนี้ รพ.สงฆ์ ได้จัดให้มีคลินิกเบาหวานเพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้แข็งแรง ลดเสี่ยงอาหารด้วยโรคเบาหวาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2640 9537 ต่อ 5213

จับโรงงานผลิตภัณฑอาหารเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., plewseengern, ch7, innnews)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. และ บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจสอบพบผลิตภัณฑน้ำมันปาล์มยี่ห้อหอยดทิพย์ และน้ำปลาี่ห้อครัวไทย ซึ่งวางขายตามตลาดนัด มีลักษณะไม่ได้คุณภาพ จึงประสาน อย.ตรวจสอบเลขสารบบอาหารและสถานที่ผลิต พบว่าเป็นผลิตภัณฑน้ำปลาที่ลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี และขยายผลไปยังร้านขายของชำใน อ.ศรีราชา ซึ่งรับซื้อจากโรงงานดังกล่าว ยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย.ลงนามรู้ทันสื่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ gnews

-อย. ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ในรูปแบบ Digital Signature ภายใต้โครงการ “คนไทยผนึกกำลังเฝ้าระวังข่าวปลอมออนไลน์” ที่มีการให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (strategic grant) 511 โครงการ ซึ่งโครงการที่ อย. เสนอ เป็น 1 ใน 42 โครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ทุนสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอมออนไลน์ และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้หลงเชื่อข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและร่วมกันดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเตือนภัยและเฝ้าระวังข่าวปลอมในระบบออนไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ Remove - Reduce - Inform มุ่งหวังให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ รู้เท่าทัน และไม่หลงเชื่อข่าวปลอม

แม่บังคับลูก 3 ขวบดื่มเหล้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook, one31

-เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return โพสต์คลิปเด็กวัยประมาณ 3 ขวบ กำลังอาเจียน หลังจากแม่บังคับให้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีหญิงสาวรายหนึ่งกดหัวให้อาเจียน ส่วนหญิงสาวอีกรายที่กำลังถ่ายคลิปได้หัวเราะอย่างสนุกสนาน ทำให้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กโดยเร็ว